

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/ว๒๒๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่สาธารณชนได้รับทราบและสามารถนำคลิปวิดีโอดังกล่าว ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและ ประชาชน โดยกำหนดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอฯ ระดับจังหวัด นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการประกวด คลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล การคัดเลือกคลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศน์พล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทรศัพท์ ๐๔๕๔๒๙๖๑๙ โทรสาร ๐๔๕๔๒๙๖๒๐

E-mail : ssubonnfe@gmail.com



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่สาธารณชนได้รับทราบและสามารถนำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและประชาชน โดยกำหนดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอฯ ระดับจังหวัด นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประกวดคลิปวิดีโอ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๑. ประเภทคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม จำนวน ๔ รางวัล ได้แก่
 - ๑.๑ รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุญศรี
 - ๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ
 - ๑.๓ รางวัลชมเชย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม
 - ๑.๔ รางวัลชมเชย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดข้าวปุ้น
๒. ประเภทคลิปวิดีโอยอดนิยม (Popular Vote) จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุญศรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี